

โครงการของดีบ้านฉัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายกำธร สิทธิจันทร์ นายกองการบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้เชิญผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และตัวแทนหน่วยงานราชการภายในเขตตำบลบัวใหญ่ ตัวแทนจากโรงเรียนในเขตตำบลบัวใหญ่ ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ อปพร. , อสม.ประจำตำบลบัวใหญ่ คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมหรือการจัดกิจกรรมของดีบ้านฉัน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน ของฝาก สินค้าชุมชน เข้าร่วมงานโครงการบุญประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ๑๑๗ ปีของดีน้ำพอง ของอำเภอน้ำพอง ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๐ คน

ประเด็นในการมีส่วนร่วม

๑.เพื่อประชุมประชุมหารือการจัดกิจกรรมของดีบ้านฉัน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน ของฝาก สินค้าชุมชน เข้าร่วมงานโครงการบุญประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ๑๑๗ ปีของดีน้ำพอง ของอำเภอน้ำพอง ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒.เพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

๓.เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจนำผลิตภัณฑ์มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าภาคการเกษตร ตลอดจนการจัดกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ

๔.เสนอแนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่

ผลจากจากการมีส่วนร่วม ปรากฏว่าในที่ประชุมได้มีการเสนอให้มีการนำผลิตภัณฑ์ และสินค้าทางการเกษตรแต่ละหมู่บ้านมาร่วมแสดงในงาน และนำมาร่วมขบวนแห่ของดีแต่ละหมู่บ้านในงานวันพิธีเปิดโครงการบุญประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ๑๑๗ ปีของดีน้ำพอง ทั้งผลิตภัณฑ์จังหวัดเงินล้าน ผลผลิตการเกษตรแปรรูปต่างๆ สินค้าการเกษตรจากต้นหวาย ของดีหายากของบ้านดงเย็น และผักปลอดสารพิษ ฯลฯ

สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบให้ หมู่ที่ ๑ - ๑๗ นำผักและสินค้าการเกษตรแปรรูปต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม ทูกหมู่บ้าน ,บ้านแสนตอ หมู่ ๘ นำเสนอผลิตภัณฑ์จังหวัดเงินล้าน และ บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๒ นำสินค้าการเกษตรจากต้นหวาย ของดีหายากของบ้านดงเย็น และผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านนาคำน้อย หมู่ ๑๑,๑๕ นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ำจืด ฯลฯ

การนำผลการจากมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้นำมติจากที่ประชุมให้ หมู่ที่ ๑ - ๑๗ นำผักและสินค้าการเกษตรแปรรูปต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม นำมาจัดกิจกรรมและให้มีการนำผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตรแต่ละหมู่บ้านมาร่วมแสดงและจำหน่ายในงาน โดยนำมาร่วมขบวนแห่ของดีแต่ละหมู่บ้านในงานวันพิธีเปิดโครงการบุญประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ๑๑๗ ปีของดีน้ำพอง ทั้งผลิตภัณฑ์จังหวัดเงินล้าน ผลผลิตการเกษตรแปรรูปต่างๆ สินค้าการเกษตรจากต้นหวาย ของดีหายากของบ้านดงเย็น และผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ทุกหมู่บ้าน ,บ้านแสนตอ หมู่ ๘ นำเสนอผลิตภัณฑ์จังหวัดเงินล้าน และ บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๒ นำสินค้าการเกษตรจากต้นหวาย ของดีหายากของบ้านดงเย็น และผักปลอดสารพิษ หมู่บ้านนาคำน้อย หมู่ ๑๑,๑๕ นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ำจืด จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนตามโครงการบุญประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ๑๑๗ ปีของดีน้ำพอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของอำเภอน้ำพอง ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ -ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมฯ



วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ -นำสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรในพื้นที่ร่วมขบวนแห่ของดีแต่ละหมู่บ้าน
ในวันพิธีเปิดโครงการบุญประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ๑๑๗ ปีของดิน้ำพองฯ







วันที่ ๘ -๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ -นำสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรในพื้นที่ร่วมขบวนแห่และจำหน่ายสินค้า
การเกษตรของดีแต่ละหมู่บ้าน ตามโครงการบุญประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ๑๑๗ ปีของดินน้ำพองฯ



